



ประกาศโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานสุจริตในโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ด้วยโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด โดยการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ดังนั้น โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพจน์มิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

๑. ความโปร่งใส (Transparency) คือ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขั้นตอนรวมถึงให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยได้สะดวกรวดเร็ว
๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) คือการบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล่าวหาญจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน
๓. ด้านความปลอดภัยจากกการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - FreeIndex) คือให้หน่วยงานปราศจากทุจริตเชิงนโยบายและทุจริตต่อหน้าที่ หรือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องของตนเองหรือผู้อื่นผู้ใด รวมทั้งปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นต่อบุคลากรในหน่วยงาน (
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) คือไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ปชั่น และมีความละเอียดเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริตรวมทั้งการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) คือ กำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ   
(นายศุภฤกษ์ ศรีคำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น